

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป)

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๓ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้ให้นำระเบียบวาระตามลำดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ขอยกเวลาในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)

ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ ตามลำดับ คือ

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก พลตรี ศุภจิตร์ ศุภมานพ เป็นกรรมาธิการแทน พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออก เอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ขอขยายเวลาในการพิจารณา ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ภายหลังจากการอภิปรายของสมาชิกฯ

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แถลงเหตุผล ที่ประชุม ได้ออกเสียงลงคะแนนลับในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่ คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องด่วน คือ ยุติคดีด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่ง นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย และนายสุรสาธิต ผาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสิงห์บุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกัน อีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ยุติคดีด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ CCTV ในภาคใต้ ซึ่ง นายจตุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ มีสมาชิกฯ
อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ภายหลังสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ
ที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๒๖ นาฬิกา



(นายพิฑูร พุ่มหิรัญ)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนัก rayงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงาน rayงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th